
sþ. 783. Fyrirspurn [346. mál]
til iðnaðarráðherra um athugun á notkun varmadælna til húshitunar og verð á raforku til
þeirra.

Frá Níelsi Á. Lund.

1. Hefur farið fram athugun á vegum iðnaðarráðuneytisins á notkun varmadælna til
húshitunar, og ef svo er, hver er niðurstaða þeirrar athugunar?

2. Hvert er raforkuverð til varmadælna samanborið við verð á raforku til húshitunar eftir
öðrum leiðum?


